

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๖๐๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว

เรียน รัฐ-กต., พม., มท., รง., สธ., ผอ.รมน., ผบ.-ตร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๙๐๒/๘๑
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอเรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม
สถานที่ควบคุมตัว ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ลงมติว่า

๑. รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว ตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ

๒. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงยุติธรรมสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้ผู้ต้องกัก (คนต่างด้าว
ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตได้สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กักตัวไว้เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร) เข้าถึงกลไกคัดกรองระดับชาติ
ให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับสถานะ “ผู้ได้รับการคุ้มครอง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิสำเนาได้
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งให้จัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวและพิจารณาอนุญาตให้ออกไปทำงานได้โดยจำกัดพื้นที่
ตามความจำเป็นเหมาะสม ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขยายความร่วมมือกับประเทศที่สาม
ในการหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ผู้หนีภัยกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๒ (อรณีษา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ รัฐ-พม., สธ. : จึ่งเรียนยืนยันมา
รัฐ-กต., มท., รง. : จึ่งเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผอ.รমন. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผบ.-ตร. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป